

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý trường

Lời đầu tiên, Viettel Kon Tum - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe Quý trường.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến vô cùng phức tạp với mức độ lây lan nhanh và chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu. Tính đến 10h45, ngày 05/02/2020, đã có 61 tỉnh/thành phố trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học, trong đó có Kon Tum.

Thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2020 và chỉ thị 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhằm hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum có công cụ và hệ thống duy trì việc dạy và học trong thời gian nghỉ này, Viettel xin trân trọng thông báo đến Quý trường về việc triển khai cung cấp **miễn phí** hệ thống Mạng xã hội học tập ViettelStudy.

Hiện tại, ViettelStudy đã có hơn 10 triệu tài khoản và đang được tin dùng bởi các đơn vị quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên cả nước. Với ViettelStudy, giáo viên có thể tự đưa các nội dung bài học, bài kiểm tra (dưới dạng video, tài liệu, câu hỏi ôn tập...) lên hệ thống, xem các báo cáo về quá trình và kết quả học tập của học sinh của mình. Học sinh có thể ôn tập, xem kết quả bài kiểm tra, xem phần kiến thức còn hồng và trao đổi với giáo viên và các bạn ngay sau khi làm bài. Với cơ quan quản lý giáo dục, ViettelStudy hỗ trợ tính năng để truyền thông, thảo luận, nhắn tin (chat) với học sinh để hướng dẫn, trao đổi kiến thức trên hệ thống ngay tại nhà. Ngoài ra, ViettelStudy còn hợp tác với các nhà cung cấp nội dung uy tín trên thị trường với các khóa học miễn phí với kiến thức cơ bản (chi tiết khóa học theo danh sách đính kèm).

Chúng tôi hy vọng rằng, ViettelStudy sẽ giúp nhà trường, giáo viên và học sinh có thể học tập và trao đổi kiến thức mọi lúc, mọi nơi mà không bị bất kỳ một rào cản nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

- ✓ 1. Diệp Trung Kiên, Giám đốc KHDN, Viettel Kon Tum; Điện thoại: 0869.250.999; Email: kiendt3@viettel.com.vn
- ✓ 2. Nguyễn Đình Chuyên, Chuyên viên Giải pháp Giáo dục, Viettel Kon Tum; Điện thoại: 0969.19.49.79; Email: chuyennnd@viettel.com.vn

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC KHDN *g*

ka
Thiếu tá Diệp Trung Kiên